

*Nam Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2022*

## **THÔNG TIN BÁO CHÍ**

### **Về hộp cơm kèm theo con “chuột núi” được cho là bữa ăn của học sinh vùng cao huyện Nam Giang đang lan truyền trên mạng xã hội**

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh hộp cơm với thức ăn là một con chuột của một học sinh được cho là ở địa bàn huyện Nam Giang. Rất nhanh chóng, bức ảnh kèm theo bài viết được lan truyền rất nhanh trên nền tảng Facebook và nhận được sự quan tâm rất lớn, nhiều ý kiến trái chiều của người sử dụng mạng xã hội. Qua sự việc trên, UBND huyện Nam Giang xin được thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí và độc giả một số nội dung sau:

1. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND huyện Nam Giang đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, địa điểm của bức ảnh để đảm bảo tính xác thực. Qua xác minh, hình ảnh trên được chụp vào thời điểm tháng 12 năm 2019 tại một điểm trường lẻ cơ sở thôn Dung khi Trường Mầm non Thạnh Mỹ có tổ chức hoạt động “Ngày Tết quê em”, trong đó có hoạt động Lễ hội ẩm thực truyền thống. Theo nội dung các hoạt động trong ngày Tết này có phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn nên giáo viên đã vận động phụ huynh mang theo các thực phẩm, các món ăn ẩm thực truyền thống của địa phương đến trường để cùng nhau chế biến, trưng bày trong hội thi. Trong đó, có phụ huynh đã mang theo cơm với thịt chuột rừng (món ăn dân dã của đồng bào) và cô giáo chụp lại để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, thời gian qua cô giáo có chia sẻ trong nhóm, theo đó, người dùng mạng xã hội mượn hình ảnh này đăng tải thông tin không trung thực về sự việc, ngữ cảnh diễn ra.

2. Trong những năm qua, được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với ngành Giáo dục, đặt biệt là ở địa bàn vùng cao như Nam Giang, chất lượng dạy - học và đời sống vật chất, tinh thần của các em học sinh được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, Đảng bộ, Chính quyền các cấp và ngành Giáo dục – Đào tạo huyện nhà đang từng ngày nỗ lực để có thể mang lại những gì tốt đẹp nhất cho các em học sinh trên hành trình “đi tìm con chữ”, hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Vì vậy, việc thực hiện chế độ cho học sinh, đại đa số học sinh cấp Mầm non và Tiểu học trên địa bàn huyện đều thực hiện chế độ bán trú, buổi ăn trưa được Nhà nước hỗ trợ và được nhà trường tổ chức nấu ăn, thực đơn được công khai theo quy định của Nhà nước, chắc chắn không có chuyện nhà trường tổ chức bữa ăn cho học sinh như hình ảnh đã được

đăng tải nêu trên. Đối với phụ huynh không đăng ký cho con em mình ăn bán trú thì được nhận tiền chế độ quy định và tự lo cơm trưa cho các cháu.

3. Nói về Văn hóa ẩm thực tại địa phương, món thịt chuột núi (rẫy) hoặc thịt sóc là một món ăn truyền thống rất được ưa thích, thường được sử dụng trong các buổi tiệc lớn như cưới xin, nhà mới cũng như được người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sử dụng hàng ngày trong mỗi bữa ăn... Cho nên, việc ăn cơm với thịt chuột (nếu có) cũng là một chuyện hết sức bình thường trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.

4. UBND huyện giao Công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông tin, thông báo cho các trường trong toàn huyện được biết và tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát chăm lo tốt hơn các điều kiện về ăn, ở, học tập và sinh hoạt của các em học sinh trên địa bàn huyện nhà.

Qua sự việc trên, UBND huyện luôn biết ơn những đóng góp của các cơ quan truyền thông, báo chí và đông đảo độc giả trong thời gian qua đã quan tâm, phản ánh kịp thời, trung thực những kết quả phát triển kinh tế xã hội, giáo dục của địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Tuy nhiên, với những thông tin chưa được rõ ràng, cụ thể nhưng nhận được rất nhiều ý kiến, bình luận theo nhiều chiều hướng khác nhau làm ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền địa phương và ngành Giáo dục huyện. Vì vậy, bằng thông báo này, UBND huyện xin thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí và đông đảo độc giả để quý vị có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan đối với những thông tin về huyện Nam Giang./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở thông tin truyền thông tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**A Viêt Sơn**